



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯดัน"ศกอ."เครือข่ายขับเคลื่อนงานส่วนภูมิภาค...	สยามรัฐ
2. คนตามข่าว: วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขา ส.ป.ก.คนใหม่	มติชน
3. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. มะพร้าวเมืองคอนบุกศาลากลาง ชีดเส้น7วันแก้ราคาตกสูญ600ล.	มติชน
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์: อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ผลิตสัตว์พันธุ์ดี	แนวหน้า
6. 'มิ่งคุณ'ทำลายข้าวปิ่นสี2.5แสนตัน	กรุงเทพธุรกิจ
7. ถกแก้ปม3สารเคมีอันตราย20ก.ย.	กรุงเทพธุรกิจ
8. จับต่าย้อแบน3สารพิษอีกรอบ	ไทยโพสต์
9. สกูปพิเศษ: สกย.หนองปรัง จำกัด มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสบริหารงาน	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: พัฒนาลาดสินค้าเกษตร	สยามรัฐ
11. 'สุวพันธุ์'นัดถกปมสารเคมี20ก.ย.	มติชน
12. ปิดทองอัฟเกรดทุเรียน	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯดัน"ศกอ."เครือข่ายขับเคลื่อนงานส่วนภูมิภาค ลุยปฏิรูปเกษตรไทยยุค4.0

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 23839 หน้า : 8 (ขวา)

เกษตรฯดัน“ศกอ.”เครือข่ายขับเคลื่อนงานส่วนภูมิภาค ลุยปฏิรูปเกษตรไทยยุค4.0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตร อาสาสู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ดัน ศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย เป็นเครือข่ายสำคัญขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค

กทม. : นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาสู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายและข้อมูลทางการเกษตร มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเจริญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ

“เศรษฐกิจการเกษตรอาสาหรือ ศกอ. เป็นอาสาสมัครของเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของกระทรวงเกษตรฯ ในการแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในพื้นที่และเดียวกันยังเป็นส่วนเชื่อมโยงปัญหาของเกษตรกรส่งต่อไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินงานในยุค 4.0 ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะเป็นประโยชน์ในการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่มีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย และได้ประโยชน์มากขึ้น ส่วนแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป จะให้ ศกอ. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหลังการทำการอบที่ 1 ตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่นๆ ด้วย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาเกษตรกร ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งประเทศ 882

ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของ สศก. ได้มีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. ร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ศกอ. นับเป็นกำลังสำคัญของ สศก. และกระทรวงเกษตรฯ เป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่น ที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพเกษตรกร ต้องการให้ภาคเกษตรมีความยั่งยืน จึงอาสาเข้ามาเป็น ศกอ. ด้วยความเสียสละ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและเยาวชนเกษตรกร

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน มี ศกอ. จำนวน 914 ราย ในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดย สศก. ได้พัฒนาศักยภาพ ศกอ. อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้านในการร่วมประจำศูนย์ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ โดยเฉพาะการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร สู่การเป็น Smart Farmer ในยุคเกษตร 4.0 อีกทั้งยังมีภาระประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศกอ. เพื่อคัดเลือก ศกอ. ดีเด่นระดับต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดย ศกอ. มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ศกอ. ยังเป็นผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ให้กับทาง สศก. และในทางกลับกัน ยังเป็นผู้เผยแพร่นโยบายมาตรการของรัฐบาล สู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในอนาคต ดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงนับเป็นการรวมพลครั้งสำคัญของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร และนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ และยังเป็นโอกาสสำคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : คนตามข่าว: วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขา ส.ป.ก.คนใหม่

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

ฉบับที่ : 14800 หน้า : 4 (บนขวา)

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขา ส.ป.ก.คนใหม่



เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ที่ประชุม ครม.ลับดาห์ที่ผ่านมา เห็นชอบแต่งตั้งตามการเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทดแทนตำแหน่งเกษียณ และสลับเปลี่ยนหมุนเวียน รวม 8 แก้อื้อ

เกิดปี 2508 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรมหา



บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34/2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53/2552 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

ผ่านการดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้นขยับนั่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และโยกไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้แก้อื้อใหม่รองนั่ง

เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป



ชาวปณคน คนปณข่าว

● ใครเป็นใครใน 7 อรหันต์!! กางโปรไฟล์ 7 กรรมการ กฟ.ชุดใหม่ ระดม “กูรูพลังงาน-กฤษฎาหมาย-กูรูนโยบาย” เรียกว่า “ครบเครื่อง” ทั้ง บุน-บุน แต่ “วางตาไม่ได้” มาด้วย “อำนาจพิเศษ” แล้วหนี “ภารกิจพิเศษ” มาด้วยไหม วัดใจปมร้อน “GPSC” ชื่อหุ้น “GLOW” ที่รอนัดเคาะ 27 ก.ย.นี้ ฟังออปชันขยายเวลาได้อีกรอบ แต่หากมี “ธง” มาอยู่แล้วอาจจะไม่ยี้ดยื้อ



สุธรรม อยู่ในธรรม



เสมอใจ สุขสุเมธ

ใครเป็นใครกันมั้ง .. สำหรับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กฟ.) หรือ “เรกูเลเตอร์ด้านพลังงาน” จำนวน 7 คนที่เพิ่งมี “มาตรา 44” แต่งตั้งแทนที่ชุดเก่า .. เริ่มกันที่หัวโต๊ะ เสมอใจ สุขสุเมธ ประธาน กฟ. เพิ่งลาออกจาก ผอ.สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) และเคยเป็น ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) มาก่อน .. ส่วนกรรมการ 6 ราย ประกอบด้วย สุธรรม อยู่ในธรรม รัยนี้มาจาก “สายกฎหมาย” เป็นอดีต ผอ.ศูนย์กฎหมายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยเป็น อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ด้วย .. ส่วน ชาญวิทย์ อมตะมาชาติ มาจากอดีต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .. ขณะที่ พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน คร่ำหวอดในวงการพลังงาน ผ่านงานผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ หลายแห่ง ทั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) .. อีกราย บัณฑิต ศรีธรรมศิริโรตม์ เคยเป็น ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และยังเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย .. ถัดมา สหิส ประทีกษนกุล อดีต เอ็มดี “เอ็กโก กรุ๊ป” บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้นใหญ่อยู่ .. คนสุดท้าย อรรถกา สีนุญเรือง อดีต ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เคยขึ้นชั้นเป็น รัฐมนตรีว่าการถึง 2 กระทรวง “อุตสาหกรรม-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในยุค คสช.มาแล้ว ..

ประเมินด้วยสายตา ต้องบอกว่า “กฟ.ป้ายแดง” ชุดนี้ ระดม ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แขนงต่างๆ เข้ามาอย่าง “ครบเครื่อง” ทั้งบุน-บุน .. หากแต่อย่างที่บอกว่า “วางตาไม่ได้” โดยเฉพาะ การที่เข้ามาด้วย “อำนาจพิเศษ” ที่อาจจะปกเอา “ภารกิจพิเศษ” มา

ด้วย .. โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของ กฟ. ในฐานะ “เรกูเลเตอร์ด้านพลังงาน” ที่เกี่ยวพันโยงใยกับ “ธุรกิจพลังงาน” ที่มีมูลค่ามากมายมหาศาล .. อย่างที่ดักทางมาตั้งแต่ชุดเก่า จนมาถึงชุดใหม่ เกี่ยวกับการกำหนด “โควตาซื้อไฟ” อันเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน .. กระทั่งแนวทางสนับสนุน “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” ที่เหมือนว่า กฟ.เก่า จะไม่สอดคล้องกับทาง “กระทรวงมหาดไทย” เจ้าภาพนโยบายจัดการขยะเท่าไร .. หรือ “ประเด็นร้อน” ที่จับตาดูกันอยู่ อย่างกรณี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในเครือ “ปตท.” กำลังเข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของ “GLOW” บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ใน กฟ. ที่จะเคาะว่า “ซื้อได้หรือไม่” .. เป็นเรื่อง “เสียดอน” กรณี จาติกรณิธ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคลื่อนไหวหนักหน่วง .. โดย กฟ.ชุดเก่า ที่มี พรเทพ รัฐพงษ์ศรีชัย เป็นประธานนัดสรุปกันในวันที่ 27 ก.ย.นี้ .. เห็นทาง “ประธานเสมอใจ” ระบุว่า จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ก็น่าสนใจว่า “กฟ.ใหม่” จะเคาะในนัดหมายเดิมหรือไม่ .. เพราะยังมีออปชันให้ กฟ.ใหม่ จะขอยืดเวลาไปอีก 15 วัน หรือ 30 วัน เพื่อให้การพิจารณาครอบคลุม .. แต่



อรรถกา สีนุญเรือง



พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

หากมี “ธง” มาอยู่แล้ว ปมนี้ก็ไม่ยี้ดยื้อ

● ต้องทำเป็นตัวอย่าง!! เปิดเบื้องลึก “กฤษฎา” ออกคำสั่งขั่นนอต “ลูกน้อง” หลังถูกปุดข้อเสนอ “ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ” จากกรมประมง ถูก “หน้าห้อง” ดอง จนภาค ปชช.จ้อขยับ-สนช.เตรียมตั้งกระทู้ทวงถาม ลั่นทำงานมาไม่เคยดองเรื่องเกิน 48 ชั่วโมง จันขอฝากเรื่องขอให้ “ยุติ” การใช้สารเคมี “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต” ที่วางอยู่บนโต๊ะทำงาน ไซ้เข็นตามเส้นตาย 48 ชั่วโมง เป็นตัวอย่าง ไม่ต้องรอผลศึกษาเตะถ่วงอะไรนั้นหรือ

ชื่อชาไม่น้อย .. กับ “ข้อสั่งการด่วน” ของ “บิ๊กปุย” กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ยังตรงไปถึงทุกหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับ “แนวทางการเสนอหนังสือราชการให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม” .. เน้นย้ำนโยบายเดิมที่ “บิ๊กปุย” เคยให้ไว้ตั้งแต่มาคุม “กระทรวงพาณิชย์” เมื่อ ธ.ค. 60 ที่อนุญาตให้ “เจ้าของเรื่อง” ถือเรื่องมาพบ และชี้แจงรายละเอียดกับรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้สามารถลงนามได้ทันที ทั้งในเวลาราชการ-นอกเวลาราชการ ได้ทุก

โอกาส .. โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หรือ เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ .. พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมามีลงนามในหนังสือราชการทุกฉบับ อย่างช้าที่สุดไม่เคยเกิน 48 ชั่วโมง นับแต่มีการเสนอเรื่อง และไม่มีเรื่องค้างอยู่บนโต๊ะทำงาน .. พิเคราะห์ตามข้อสั่งการแล้ว ก็อนุมานได้ว่า น่าจะเกิดเรื่อง “แอบอ้าง” วาจาเรื่องติดขัดอยู่ที่ “รมต.เกษตรฯ” กระทั่ง “เกียรติวาท-ดองงาน” จนงานในกระทรวงไม่เดิน .. ว่ากันว่าที่มาที่ไปของ “ข้อสั่งการ” มาจากประเด็นที่ “ภาคประชาชน” เรียกร้องรัฐบาล ประกาศให้ “ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ” .. ขณะที่ “รมต.กฤษฎา” ก็ดูจะเห็นด้วย ประกาศจะสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดีจริงจริง ซัดเส้นนำเรื่องเสนอ ครม. ไม่เกินสิ้นปีนี้ .. เรื่องนี้ผู้รับผิดชอบคือ “กรมประมง” ที่ได้ทำข้อมูลทั้งทางวิชาการ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพิจารณา โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ .. เสนอขึ้นมาที่ “บิ๊กปุย” ก่อนที่จะส่งเข้า ครม. ให้พิจารณาในขั้นสุดท้ายตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. ผ่านไปร่วม 2 เดือนเต็ม ก็ยังไม่แล้วความคืบหน้า ..



กฤษฎา บุญราช วิวัฒน์ ศัลยกำธร

“แหล่งข่าวแถวๆ ถนนราชดำเนินนอกกล่าว ว่า หนังสือข้อเสนอดังกล่าว ถูกเชื่อมโยงโดยลูกน้องคนสนิทหน้าห้อง ตีรวน บ่ายเบี่ยงไม่จบไม่สิ้น ใช้เวลานานเดือนแล้วยังก้าวไม่ข้ามพันธกรณีประตูเข้าสู่ห้องทำงานรัฐมนตรี ซ้ำยังอวดอ้างฤทธิ์เดชไปทั่วอีกด้วย” คือตอนหนึ่งของบทความ “พระพิรุณกับบุญเขี้ยว” โดย “นายหม้อ” แห่งสำนักผู้จัดการ360° ว่าไว้เมื่อวันก่อน .. ตรงกับรายงานจาก “กระทรวงพาณิชย์” ที่ว่า “ลูกน้องคนสนิทหน้าห้อง” ที่ต้องเรื่องไว้ พยายาม “บ่ายเบี่ยง” ทุกวิถีทาง อ้างสารพัด ดีเรื่องกลับให้แก้ไข ไม่รู้จบ .. ขนาด “ผู้รับผิดชอบ” พยายามขอถือหนังสือเข้าไปเรียนชี้แจงกับเจ้ากระทรวง ตามนโยบายที่ให้ไว้ ก็ถูกล็อกทุกทาง .. ข่าวว่าไม่เพียงแต่ “ภาคประชาชน” เริ่มขยับ ฝั่ง สถาบันบัญญัติแห่งชาติ ก็กำลังตั้งกระทู้ถามรัฐบาล ถึงความล่าช้าในเรื่องนี้อีกด้วย .. กลายเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ “รมต.ปุย” ถึงกับปรี๊ดแตกขึ้นมา ก่อนจะมี “ข้อสั่งการด่วน” ออกมานั้นแหละ .. บทความ “นายหม้อ” ยังทิ้งท้ายไว้สะใจด้วยว่า สำหรับ “หน้าห้อง” โบราณว่าไว้ “โจงแล้วขยั้นให้ฆ่าทิ้ง ลูกน้องจะพานายไปตาย เสียใจไว้ก็อปรี๊ด” ..

ก็เห็นด้วยกับ “บิ๊กปุย” ที่ออกมากระตุ้นให้ลูกน้องทำงานในช่วงโค้งท้ายของรัฐบาล แล้วไหนๆ ว่าถึงเรื่องนี่ ก็อยากฝากไปถึงอีกเรื่องที่สำคัญ และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า .. อย่างกรณี องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึง “รมต.กฤษฎา” เพื่อขอให้ยุติการใช้สารเคมี “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส-ไกลโฟเซต” ที่ยืนยันอันตรายร้ายแรงต่อประชาชนทันที .. ซึ่งเรื่องนี้เราทราบดีถึง “จุดยืน” ของ “อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ที่ยืนยันอยู่ข้างเดียวกับภาคประชาชน หากแต่จุดยืนของ “รมต.ปุย” ยังดูไม่ชัดมากนัก .. แม้ว่า “นายกฯ ประยุทธ์” จะแต่งตั้งคณะ

กรรมการขึ้นมาพิจารณาอยู่ แต่ สุวัฒน์ ตันยวรรณะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับคณะกรรมการชุดนั้น ก็เปิดทางไว้ว่า กระทรวงเกษตรฯสามารถเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตรายได้โดยตรง .. อีกทั้งข้อมูล ผลวิจัยต่างๆ ก็มีพร้อมสรรพ จึงเป็นอีกเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตัดสินใจนาน 48 ชั่วโมง ที่ “รมต.กฤษฎา” ตีกรอบไว้ ก็น่าจะเพียงพอในการออกข้อสั่งการให้ยุติการใช้ “3 ยาพิษ” โดยทันที .. ไม่ต้องรอผลศึกษาวิจัยอะไรอีก 60 หรือ 90 วัน ที่ใครก็รู้ว่า พยายาม “เตะถ่วง” ไปเรื่อย

● แต่ละครีกอีกจก!! คีคใน “ประชาธิปไตย” ว่าจะไม่ดูเดือดอย่างที่คิด ต่างฝ่ายต่างเล่นใหญ่ เลี้ยงประเด็น “สมาชิก” โหวตหัวหน้าพรรค ไชว์ความเป็น “สถาบันการเมือง” ช่ม “เพื่อไทย” ไปอย่างนั้น สุดท้าย “คนกันเอง” คุยกันลงตัว ให้ “พ่อมาร์ค” ครองเก้าอี้ “จำเริญ” ไปอีกงวด ก่อนผันตัวไปเป็น “นั่งร้านทหาร” ที่มีเก้าอี้ “ประธานที่ปรึกษา นายกฯ” คอยทำอยู่



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สุเทพ เทือกสุบรรณ

ล่วงหน้าไปก่อนเพื่อน .. พรรคประชาธิปัตย์ ขานรับคำสั่ง “คลายล็อก” ของ คสช. นัดหมายประชุมกรรมการบริหารพรรคกันไปแล้ว โดยมี “พ่อมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เป็นหัวโต๊ะ .. แม้องค์ประชุมจะขาดไปพอสมควร แต่ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการจัดประชุมใหญ่ของพรรค ในวันที่ 26 ก.ย. บ่ายโมงตรง .. ที่จะเป็นการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค ให้สอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมือง และมี “วาระสำคัญ” ในการเปิดให้สมาชิกทั่วประเทศ โหวตหัวหน้าพรรคโดยตรง ตามที่มีการตีพิมพ์มานานหลายสัปดาห์ .. ที่จับตามองกันคือ ความเคลื่อนไหวของขุมข่าย “กำนันเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ เจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ยังฝังตัวอยู่ในพรรค ประกาศทำชิงตำแหน่ง “จำเริญคล้ายสีฟ้า” ตั้งแต่หัววัน .. หลังถาวร เสนอเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรค และอดีตแกนนำ กปปส.รับบท “ปาดัน”ประกาศผลัดกัน นพ.วงศ์ เดชกวีกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก ลงแข่งขัน ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว .. ข่าวว่า นอกจากเริ่มเปิดตัวผ่านโซเชียลแล้ว “หมอวรงค์” ยังจัดทีมไปปลิว แจกแนะนำตัว ร่ายเรียงประวัติการทำงานส่วนตัวแจกไปยังสาขาพรรคด้วย .. อีกทั้งยังมี “เสี่ยจ๊อน” อลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคฯ แสดงตัวเป็น “ผู้ทำข้าง” อีกรายอยู่วงนอก .. แต่รายของ “เสี่ยจ๊อน” ก็ติดทั้งปมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แล้วยังคงเป็น อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่ไม่ได้ลาออกตามรัฐธรรมนูญกำหนด จนหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง ส.ส. สมัยหน้า .. จากความเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก ทำให้ “คอกการเมือง” คาดการณ์กันว่า คีคนี้อาจจะทำให้พรรค

ประชาธิปไตยแตกอีกครั้ง เหมือนสมัย “กลุ่ม 10 มกรา” ในอดีต .. เห็นท่าไม่ดี “เสียใจ” จุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค ก็เลยต้องออกมา “ดับไฟ” ทันทีว่า “ถาวร-วงศ์” ได้มาแสดงความจำนงกับ “หัวหน้ามาร์ค”แล้วว่า “จะสู้กันแบบพี่แบบน้อง” ..

ขณะเดียวกันก็มีข่าวแว่วๆ มาว่า การเปิดศึกกันเองภายใน “ค่ายสีฟ้า” อาจเป็นแค่ “ละครฉากหนึ่ง”..โดยมีจุดหมายเพื่อ “สร้างภาพ” ความเป็น “สถาบันการเมือง” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถเสนอตัวมาเป็นผู้บริหารพรรค .. ซึ่งก็ตรงตามพรรคของ “พรรคนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ และไม่มีใครสั่งใครได้” ตามคำของ “เสียใจ” นั่นเอง .. อันเป็นประเด็นที่ต้องการเลี้ยงไว้เพื่อ “บัลลังก์” ขั้วตรงข้ามอย่าง “พรรคเพื่อไทย” ที่เป็นไปในลักษณะ “บริษัทจำกัด” ต้องรอ “คนแดนไกล” ส่งการเพียงอย่างเดียว .. จนน่าจะเป็นเหตุผลที่ “สายก้านั้น” เลือกเซต “หมอวงศ์” ที่พรรคการเมืองไม่เท่าไร ขึ้นมาทำชิง เพื่อให้สะเทือนกับเก้าอี้ “พ่อมาร์ค” เกินไป .. และอาจพูดได้ว่า หาก “แดนดิเดด” มีแค่ที่เป็นข่าว ที่สุดท้ายยังเป็น “อภิลิขิต” ที่นอนมาครองหัวหาด นำพรรคต่อไป .. น่าสนใจไปอีกถึงความสัมพันธ์ของ “คนกันเอง” ระหว่าง “อภิลิขิต” และ “สุเทพ” ที่ผูกพันกันมายาวนาน .. แม้ว่าแนวทางในระยะหลังจะ “สวนทาง” กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีรายงานว่า ทั้งคู่ไม่ได้แตกหักกันอย่างที่คิด .. ถึงขนาดว่า มีการล็อกเก้าอี้โฆษกพรรคประชาธิปไตยคนใหม่ ไว้ให้ “เสียใจ” เอกนัฐ พร้อมพันธุ์ ลูกรักนอกไส้ของ “ก้านั้นเทือก” ไว้แล้วด้วยซ้ำ .. ที่สายสัมพันธ์ยังตัดกันไม่ขาด ก็ด้วยเขียนการเมืองอย่าง “สุเทพ” รู้ดีถึง “จุดอ่อน” ของค่ายประชาธิปไตย ในวันที่ไม่มีตัวเองอยู่ .. โดยเฉพาะปัจจัย “ทุนรอน-น้ำเสียง” ที่จะส่งผลให้ “ค่ายสีฟ้า” ลงสู่ศึกเลือกตั้งหน้าหน้าได้ไม่เต็มสูบเท่าที่ควร .. จาก “ข้อจำกัด” ตรงนี้เองที่ “สุเทพ” แหกเข้าไปกลางใจ “อภิลิขิต” ให้ข้อคิดแบบ “ติดเบรค” .. ยาลงตัวไปบู่ล้างผลาญ ถึงขนาดคิดเอาชนะ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เอาแค่ประคองให้ได้เสียงไม่เป็น “พรรคตัวร้อย” ก็พอ .. ตามคิ่วที่ “เขามาแน่” สู้ไปก็เปลืองตัว เลยชักชวนกันไปเป็น “นั่งร้านทหาร” เกาะเกี่ยววงจรรออำนาจ ดีกว่าไปเป็นฝ่ายค้าน ให้อวดอยากปากแห้ง .. แม้ “เดอะมาร์ค” จะอึดอดอด ด้วยออกตัวแรงไว้ว่า ไม่เอา “นายๆ คนนอก” แต่มองมุมไหน “ประชาธิปไตย” ก็เข้าวินลำบาก หากเปลี่ยนใจหลังเลือกตั้ง ก็มีช่องให้ “ตีฝีปาก-กลืนน้ำลาย” ได้สารพัด .. ที่สำคัญเห็นว่า “ขุนทหาร” เปิดตำแหน่ง “ประธานที่ปรึกษา นายๆ” ไว้คอยทำ “ทำนองดีตนายๆ อภิลิขิต” ไว้แล้วด้วยซ้ำ.

ช.ชฎา

มะพร้าวเมืองคอนบุกศาลากลาง ขีดเส้น7วันแก้ราคาตกสูญ600ล.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัด นครศรีธรรมราช นายวิเชียร เขียนด้วง รอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรผู้ ปลูกมะพร้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม สมาชิกกว่า 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือ เรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือราคามะพร้าวตกต่ำ โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัด เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายวิเชียรกล่าวว่า ในนามคณะกรรมการ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งมีสมาชิกกว่า 200 ราย มี พื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ขึ้นทะเบียนกว่า 200,000 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องราคามะพร้าว ผลตกต่ำ วันนี้ราคาผลละ 2 บาท เป็นระยะ เวลากว่า 5 เดือน รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ ทางคณะกรรมการจึงได้หาแนวทาง เพื่อยื่นข้อเสนอฟลัดดันให้ทางจังหวัดช่วย แก้ไขปัญหา หรือประสานการแก้ไขไปยัง รัฐบาล ประกอบด้วย 1) ควบคุมการนำเข้า มะพร้าวโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้ต่ำกว่า ผลละ 10 บาท

2) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำ

เข้ามะพร้าวอย่างเข้มงวด 3) รัฐบาลกำหนด ด่านนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศอย่าง ชัดเจนไม่เกิน 2 ด่าน 4) แก้ไขกฎหมาย และทบทวนระเบียบการนำเข้ามะพร้าวจาก ต่างประเทศโดยที่นำเข้าเฉพาะมะพร้าว แก่ปอกเปลือกแล้วเท่านั้น 5) ให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกมะพร้าว 6) ให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะพร้าว 7) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมมะพร้าวให้ครบวงจร 8) จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการมะพร้าวแห่ง ชาติขึ้น เพื่อรับผิดชอบด้านมะพร้าวโดยตรง

“หากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจาก ชาวสวนมะพร้าวที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ยังมีสวนมะพร้าว ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก รายได้ที่เข้าจังหวัด หายไปมหาศาล ดังนั้น พวกเราจะใช้เวลา ทางจังหวัด 7 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และว่า หลังจากนั้น พวกเราจะมาทวงถาม คำตอบ หากยังไม่มื่ออะไรเกิดขึ้น บางทีเราจะ นำมะพร้าวมาวางกองที่ศาลากลาง เพื่อให้ พวกท่านได้นำมะพร้าวเราไปทำอาหารที่บ้าน บ้าง” นายวิเชียรกล่าว



อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ผลิตภัณฑ์พันธุ์ดี

“การเลี้ยงโคเนื้อ” ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยและจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม แต่ระยะหลังๆ มีการเลี้ยงในเชิงการค้ามากขึ้น โดยปัจจุบันมีประชากรโคเนื้อเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ประมาณ 1.3 ล้านตัว ซึ่ง กรมปศุสัตว์ ได้ส่งเสริมการเลี้ยงแบบประณีต อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์มีบุคลากรและหน่วยผสมเทียมเพื่อให้บริการผสมเทียมโคเนื้อได้เพียง 300,000 ตัว/ปี หรือคิดเป็น 11.29% เมื่อเทียบกับสัตว์เพศเมียวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการผสมเทียมอย่างทั่วถึงเนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณที่กรมปศุสัตว์ได้รับในแต่ละปี

ขณะเดียวกัน “การเลี้ยงแพะ” ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นวงกว้างไปทั่วทุกภูมิภาค โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทำเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะเพื่อกระตุ้นให้มีการผลิตแพะออกจำหน่ายในตลาดมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องพัฒนา “อาสาปศุสัตว์” ให้มีความรู้ความสามารถด้านการผสมเทียม ออกปฏิบัติงานบริการผสมเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะได้อย่างทั่วถึง

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าสร้างอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและแพะพันธุ์ดีกระจายสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อ



ความต้องการของตลาด “หลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” โดยนอกจากจะสอนการผสมเทียมแล้ว ยังครอบคลุมในส่วนของกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องระบบสืบพันธุ์ วงรอบการเป็นสัด การปฏิสนธิและการตั้งท้อง การวางแผนการผสมพันธุ์ การเลี้ยงการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง การใช้และเก็บรักษาน้ำเชื้อ การจดบันทึกข้อมูลและการนำส่งข้อมูล สุขอนามัยและโรคในระบบสืบพันธุ์ การเฝ้าระวังโรคและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีเกิดสภาวะโรคระบาดในพื้นที่ “ทั้งหมดเป็นไปตามหลักสูตรของสัตวแพทยสภา” เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการทดสอบในการฝึกอบรมนี้สามารถให้บริการผสมเทียมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย ทำให้ผสมติดง่าย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและแพะของเกษตรกร

ทั้งนี้ “อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์” โดยจะได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ผสมเทียม เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ออกปฏิบัติงานให้บริการผสมเทียมโคเนื้อและแพะของเกษตรกร กระจายครอบคลุมพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเข้มข้นและการปฏิบัติงานผสมเทียมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมมีความรู้ ความสามารถ และสร้างความมั่นใจให้ทั้งกับตนเองและเกษตรกรที่ขอรับบริการผสมเทียม นับว่าอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากในการช่วยกระจายพันธุ์กรรมโคเนื้อและแพะพันธุ์ดีสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างกว้างขวาง ทำให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนต่อไป



'มั่งคุด'ทำลายข้าวปิ่นส์2.5แสนตัน

กรุงเทพธุรกิจ • "ฟิลิปปินส์" เผย ผลผลิต
ข้าวเปลือกทั่วประเทศกว่า 250,000 ตันเสียหาย
จากไต้ฝุ่นถล่มภาคเหนือช่วงสุดสัปดาห์
ที่ผ่านมา สูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ถึง 60%

นายเอมมานูเอล ปิญอล รัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์กับ
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ฟิลิปปินส์ว่า ประเทศ
สูญเสียผลผลิตข้าวเปลือกรวม 250,730 ตัน
จากไต้ฝุ่น "มั่งคุด" ที่เข้าถล่มหลายจังหวัด
ในภาคเหนือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวสูงกว่าที่
กระทรวงเกษตรคาดการณ์กรณีเลวร้าย
ที่สุดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ 157,000 ตัน
และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 9,600
ล้านเปโซ แต่กระทรวงฯยอมรับว่า ตัวเลข
อาจสูงขึ้นอีก เนื่องจากมีรายงานทุ่งนา
เสียหายเข้ามามากขึ้น

"ตอนนี้เราคาดว่ามูลค่าความเสียหาย
น่าจะอยู่ที่ระหว่าง 1.1-1.2 หมื่นล้านเปโซ
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ดีนัก" นายปิญอลเสริม

หลังขึ้นฝั่งเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์
และคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย 65 คน
เมื่อวันเสาร์ (15 ก.ย.) ไต้ฝุ่นมั่งคุดได้เข้า
ถล่มช่องกวงและมาเก๊าในช่วงเช้าวันอาทิตย์
(16 ก.ย.) ก่อนขึ้นฝั่งมณฑลกว่างตุง
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงค่ำ
วันเดียวกัน

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน
รายงานวันนี้ (17 ก.ย.) ว่า ไต้ฝุ่นมั่งคุด
เคลื่อนตัวมุ่งหน้าทิศตะวันตกเข้าสู่เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในช่วงเช้า จากนั้น
จะเคลื่อนตัวต่อไปยังมณฑลกุ้ยโจว
เทศบาลนครฉงชิ่งและมณฑลยูนนาน
ต่อไปแม้พายุมั่งคุดอ่อนกำลังเหลือเป็นเพียง

พายุโซนร้อนแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดต่อไปก่อน

ก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก เผชิญ
แรงกดดันให้ต้องเพิ่มปริมาณข้าวในสต็อก
ก่อนพายุมั่งคุดเข้าถล่ม เนื่องจากราคาค่าปลีก
ที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อแตะระดับ
สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ขณะที่รัฐบาล
มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 383,500 ตัน
ในปีนี้ นอกเหนือจากที่อนุมัติการซื้อข้าว
เมื่อต้นปีนี้อีกกว่า 1 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม นายปิญอล มองใน
แง่บวกว่าการสูญเสียผลผลิตข้าวครั้งนี้
จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากนัก โดย
ระบุว่าในภูมิภาคที่ถูกไต้ฝุ่นถล่มยังมี
สต็อกข้าวเพียงพอ และพื้นที่อื่นๆ เริ่มต้น
ฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

ถกแก้ปม3สารเคมีอันตราย20ก.ย.

กรุงเทพธุรกิจ ● นพ.ธีระวัฒน์
เหมาะจากหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
เปิดเผยว่า ตนได้รับการประสาน
จากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าใน
วันที่ 20 ก.ย. นี้ จะมีการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูง ชุดที่มีนายสุวัจน์
ต้นยุวรัตน์ รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาคา
งใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา
ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ได้มีการทำหนังสือถึง
นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้
ยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ร้ายแรงต่อประชาชนทันที และ
ให้มีการสอบสวนเชิงลึกว่ามีการ
เอื้อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตร
หรือไม่ ขณะที่สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิต
จากการใช้สารเคมี500ราย/ปี จึงไม่
ทราบว่าจะต้องมีการประชุมหรือ
พิจารณาอะไรอีก

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.
ที่ผ่านมา ในการชุมนุมต่อต้านการ
ใช้สารเคมีได้มีการหารือร่วมกันของ
แกนนำภาคประชาชน ทั้ง น.ส.ปรกชล
อู่ทรัพย์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ซึ่งเห็นควรว่าต้องมีการทำสมุด
ปกเขียวเรื่องการใช้สารทดแทนการ
ใช้สารเคมี ซึ่งมีวิถีธรรมชาติเพื่อคง
ความหลากหลายของพื้นดินและ
กำจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเยอะ

อย่างไรก็ตาม ตนจึงรู้สึก
ไม่ได้หากรัฐบาลยังยื้อเวลาให้มีการใช้
ต่อโดยให้มีการจำกัดพื้นที่หรืออนุญาต
ให้สามารถใช้ในพื้นที่เศรษฐกิจได้ ทั้งนี้
ในวันพุธที่ 19ก.ย.นี้จะมีการพิจารณา
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
ยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมากรมอุตสาหกรรม
สารเคมียื่นเรื่องคัดค้านก็ยังไม่ทราบว่า
ผลจะเป็นอย่างไร และหากถูกตีตกไป
ก็ไม่ทราบว่าในอนาคตสุขภาพของ
คนไทยและการแก้ปัญหาการใช้
สารเคมีจะเป็นอย่างไร

จับตายื้อแบน3สารพิษอีกรอบ

เพชรบูรณ์ • ยื้อแบน 3 สารเคมีอันตรายรอบใหม่ ‘สวพันธุ์’
เผยพูดหารีหรือกรอบจัดทำข้อมูลชุดใหม่ ก่อนสรุปส่ง ‘บิกตู’ ยันไร้
ปัญหาชุดทำงาน อ.ยักร์

เมื่อวันจันทร์ ที่วัดศรี
ฐานปियาราม อ.หล่มเก่า จ.เพชร
บูรณ์ นายสวพันธุ์ ต้นยววรรณ
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการนัดหมายการ
ประชุมคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรู
พืชที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 20
ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาแนวทาง
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี 3
ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพ
ริฟอส และไกลโฟเซต ว่า จะ

เป็นการประชุมเพื่อหารือถึง
กรอบการจัดทำข้อมูลชุดใหม่ว่า
ควรจะประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง
อาทิ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
ของสารเคมีดังกล่าว ผลการ
พิสูจน์จากการใช้สารเคมีตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบ
กับร่างกาย สิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ จากการใช้สาร
เคมีดังกล่าว

นายสวพันธุ์กล่าวต่อว่า
โดยคณะกรรมการชุดนี้ที่ตน

เป็นประธาน มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาศึกษา
และวิเคราะห์แล้วจัดทำข้อสรุป
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจึง
พร้อมรับข้อมูลจากทุกภาคส่วน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประ
เทศไทย) ได้ทำหนังสือถึงนาย
กฤษฎา บุญราช รรมว.เกษตร
และสหกรณ์ เพื่อขอให้ยุติการ
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้าย
แรงต่อประชาชนทันที นายสว
พันธุ์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกระทรวง
เกษตรฯ จะตัดสินใจ ซึ่งเขา

สามารถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
การควบคุมวัตถุอันตรายหรือ
จะส่งข้อมูลมาให้คณะกรรมการ
ของตนเพื่อที่จะนำไปศึกษา
และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลและ
ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อจัดทำ
ข้อสรุปในเรื่องสารเคมีดังกล่าว
ต่อไป

“ส่วนการสั่งการให้ยุติ
การใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้น
ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าใครเป็น
ผู้มีอำนาจสั่งการตรงนี้ เป็นคณะ
กรรมการควบคุมวัตถุอันตราย
ใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยืนยัน
ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการ

การของตนไม่ได้สวนทางหรือขัดแย้งกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ แต่งตั้งขึ้น” นายสุวพันธุ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้แถลงสนับสนุนการทำงานของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นักวิจัยอาวุโส รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมและนักวิจัยอีกจำนวนมาก พร้อมเรียก

ร้องให้ยุติการใช้สารเคมีโดยทันที พร้อมทั้งให้เปิดเผยรายชื่อเอกชนที่มีผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติ เพื่อความโปร่งใสและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ เช่น ดีเอสไอ ได้สอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในคณะกรรมการวัตถุอันตราย อนุกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ต่อทะเบียนกับนักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตร ว่ามีพฤติกรรมที่ฉ้อฉล หรือมีการเอื้อประโยชน์กันหรือไม่.



สกย.หนองปรุ

จำกัด

มุ่งนำบัญชี > 8

สร้างความ

โปร่งใสบริหารงาน

สกย.หนองปรุ จำกัด

มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสบริหารงาน



สก๊อปพิเศษ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้ในการจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย ตอบสนองการดำเนินงานของสหกรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สหกรณ์ได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการสห

กรณ์ให้มีความโปร่งใสและเข้มแข็ง

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปรุ จำกัด จ.กระบี่ เป็นสหกรณ์อีกหนึ่งแห่งที่เห็นความสำคัญของการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน โดยนำโปรแกรมบัญชีของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ตั้งแต่แรกเริ่ม จากเดิมที่สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งมีความล่าช้าและมีความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่อาจผิดพลาดไม่ถูกต้อง แต่หลังจากนำโปรแกรมระบบบัญชีและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการจัดทำบัญชีด้วยมือ สร้างความน่าเชื่อถือในการวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์ได้



สมปอง นวลสมศรี



วิลภา ศรีสุวรรณ

สมปอง นวล

สมศรี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปรุ จำกัด ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำบัญชีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า

สกย.หนองปรุ จำกัด เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของบัญชีซึ่งสหกรณ์ฯให้ความสำคัญมาก และได้้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ มาใช้ควบคู่กันในการช่วยบริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ สามารถดูสถานะทางการเงิน



ของสหกรณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งตลอดเวลาที่บริหารสหกรณ์ฯ ไม่เคยขาดทุน และได้รับผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยังเน้นเรื่องการให้ความร่วมมือกันเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นกำไรมากเกินไป ซึ่งตัวเลขทางบัญชีนับว่าเป็นตัวตบใจทยให้สามารถรู้อนาคตของสหกรณ์ได้

เช่นเดียวกับ **วัลภา ศรีสุวรรณ** ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปรือ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบด้านงานบัญชีของสหกรณ์ฯ ทั้งหมดกล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์ฯ มีความหลากหลาย ได้แก่ 1.การรวบรวมผลิตผล หลักๆ คือ การรวบรวมปาล์ม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ปลูก 2.ธุรกิจแปรรูปน้ำยางโดยสหกรณ์ฯจะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก และนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 3.ธุรกิจจัดหาสินค้าทางการเกษตร หลักๆ คือ การจัดหาปุ๋ย ซึ่งทุกธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการ มีการใช้โปร

แกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาดูแลทั้งหมด ทำให้สหกรณ์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้

“ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาดูแลเรื่องการบัญชีทั้งหมดทำให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีหรือส่งรายละเอียดต่างๆได้เร็วขึ้น ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ฯจะรายงานชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบสมาชิกสามารถซักถามถึงข้อสงสัยในตัวเลขของงบการเงินได้ สหกรณ์ก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าตัวเลขเหล่านี้มาได้อย่างไร นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M มาใช้ ทำให้รู้ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ว่า ตอนนีสหกรณ์มี

ฐานะทางการเงินอย่างไรบ้าง ฝ่ายบริหารก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดการก็สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมไปถึงสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูสถานะของตนเองว่ามีหุ้นเท่าไร หรือว่ามีหนี้สินภาระผูกพันต่างๆกับสหกรณ์หรือไม่ ในส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการ ก็สามารถดูข้อมูลทางการเงินต่างๆได้จากโปรแกรม 4M เช่นเดียวกัน ทำให้การทำงานมีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมของโครงการทุจริต สามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา ซึ่งสหกรณ์ที่สนใจนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือนวัตกรรม Smart 4M ไปใช้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดซึ่งพร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้งและสอนแนะนำโดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือติดต่อที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888



พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Farm@Home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

'สุวพันธุ์'นัดถกปมสารเคมี20ก.ย.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการหาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนภายใน 30 วัน ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2-3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสรุปผลการลงพื้นที่ และหาสารทดแทนที่จะนำมาใช้แทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คาดว่าในวันที่ 18 กันยายน จะรวบรวมแล้วเสร็จ และสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดต่อมาว่า ในวันที่ 20 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น.จะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

“เมื่อวันที่ 12 กันยายน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กษ. ให้ยุติการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชนทันที และให้มีการสอบสวนเชิงลึกว่ามีการเอื้อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตรหรือไม่ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้สารเคมี 500 รายต่อปี จึงไม่ทราบว่าจะต้องมีการประชุมหรือพิจารณาอะไรอีก” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว และว่า วันที่ 19 กันยายน จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเกษตรยั่งยืน ที่ผ่านมามีกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคมียื่นเรื่องคัดค้าน ก็ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร และหากถูกตีตกไป ก็ไม่ทราบว่าในอนาคตสุขภาพของคนไทยและการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีจะเป็นอย่างไร

ด้านนายสุวพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ที่ จ.เพชรบูรณ์ ถึงการประชุมในวันที่ 20 กันยายนว่า จะเป็นการประชุมเพื่อหารือถึงกรอบการจัดทำข้อมูลชุดใหม่ว่า ควรจะประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง อาทิ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของสารเคมีดังกล่าว ผลการพิสูจน์จากการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบกับร่างกาย สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาศึกษาและวิเคราะห์แล้วจัดทำข้อสรุปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปิดทองอัฟเกรดทุเรียน

นายการิณย์ ศุภกิจวิเลชการ ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนาปิดทองหลังพระ เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบพัฒนาทุเรียนคุณภาพดีในระยะเวลาปีแรก ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ มีเกษตรกร 18 รายเข้าร่วมโครงการ รายได้เพิ่มขึ้นรายละไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท

คณะกรรมการปิดทองหลังพระฯ อนุมัติเพิ่มงบ 50 ล้านบาท ดำเนินงานทั้งในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป้าหมายเข้าร่วม 1,250 ราย ทุเรียน 25,000 ตัน ผลผลิตทุเรียนเกรดเอปี ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน โดยจะระดมความร่วมมือจากทั้งกระทรวงเกษตรฯ และมหาดไทย

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ยังจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขกระดับการพัฒนาในทุกพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความเห็นและความต้องการของประชาชนในแต่ละแห่ง อาทิ พัฒนาแปลงดอกไม้แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี ซ่อมบำรุงแก้มลิงหนองเล็งเป็ย จ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแก่ชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกและบางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพิ่มความเข้มแข็งโรงสีชุมชนเพื่ออาหารปลอดภัย จ.อุดรธานี ส่งเสริมอาชีพประมงฝ้ายสากอ จ.นราธิวาส และบ้านโป่งลึก แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี